



STF.21.003.RTG.004.TH\_PM\_PC\_20210802

7918 Jones Branch Dr #700 McLean, VA 22102 3319, USA

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  
เลขที่ 1 ถนนพญาณุโลก คูสิต กรุงเทพฯ 10300

2 สิงหาคม 2564

เรื่อง ร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน  
กราบเรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันนั้น คณะทำงาน Seafood Task Force (STF) ขอเรียนให้รัฐบาลทราบถึงความกังวลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเร

STF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐฯ ที่มุ่งปรับปรุงการปฏิบัติด้านแรงงานและการประมงในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของสมาชิก ได้แก่ ผู้แปรรูปอาหารทะเล ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ผู้ซื้อ ผู้ค้าปลีก และองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) ในประเทศไทยและจากทั่วโลก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกาและสมาชิกของเรา โดยการส่งออกอาหารทะเลจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกามีมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย เพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเล และหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความสำเร็จเช่นนี้ต่อไป

ในการทำงานร่วมกันด้วยความสำเร็จ STF ได้อาศัยความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกจากพันธมิตรกลุ่ม NGO ทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมีบางองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่องค์กรเหล่านี้ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานของ STF ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็น ช่วยให้สมาชิกของเราปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยปฏิบัติตามมาตรฐานการประมงและแรงงาน ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจส่งออกอาหารทะเลของไทย

ในขณะที่พระราชบัญญัติฉบับนี้กำลังอยู่ในระหว่างการร่าง เรามีความกังวลว่าข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ STF ในการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและปรับปรุงสภาพการทำงาน

STF เห็นความสำคัญของความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและขอยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิรูปกรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล เราหวังว่ารัฐบาลไทยจะสามารถบรรเทาความกังวลที่เรียนให้ทราบข้างต้น และช่วยให้เรายังคงได้รับการสนับสนุนจากองค์กร NGO ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของ STF และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(Ken Kimble)

ประธานกรรมการบริหาร Seafood Task Force



STF.21.003.RTG.004.TH\_PM\_PC\_20210802

ทั้งนี้ ได้ทำสำเนาเรียนถึง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

คุณจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คุณดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

พลเอก ฉัตรพล นาควาณิช เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Email: [secretariat@seafoodtaskforce.global](mailto:secretariat@seafoodtaskforce.global)